



ที่ ศธ 04025/ 2274

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

23 มิถุนายน 2560

เรื่อง การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ปีการศึกษา 2560

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รูปแบบและวิธีการประเมิน จำนวน 1 ชุด
 2. รายการประเมินและเกณฑ์คุณภาพ จำนวน 1 ชุด
 3. แบบประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” จำนวน 1 ชุด

ตามที่รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดกิจกรรมการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติ ตามแนวทาง “ศาสตร์พระราชา” เพื่อให้
สถานศึกษาทุกแห่งตระหนักถึงคุณค่าการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การป่มเพาะให้ผู้เรียน
ครู ผู้บริหารมีอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงและดำรงตนตามวิถีของศาสตร์พระราชา

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 จึงแจ้งให้สถานศึกษาที่ยังไม่ขอรับการประเมินเป็น “สถานศึกษาพอเพียง” ดำเนินขับเคลื่อนพัฒนา
ป่มเพาะ ในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการสู่สถานศึกษา ทั้งด้านการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านการพัฒนา
บุคลากรของสถานศึกษา พร้อมกันนี้ หากสถานศึกษาใดมีความพร้อมที่จะขอรับการประเมินเป็นสถานศึกษา
พอเพียง ปีการศึกษา 2560 ขอให้ศึกษารูปแบบ วิธีการ และหลักเกณฑ์การประเมิน (รายละเอียดในสิ่งที่ส่งมา
ด้วย 1. และ 2.) แล้วกรอกรายละเอียดในแบบประเมิน (รายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.) คืนมาที่ กลุ่มนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา หรือติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงาน (ศน.สุกัญญา)
ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดปฏิทินและแต่งตั้งผู้ประเมินในลำดับต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริฤต นามศิริ)

ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

โทร. 043 - 246663-5 ต่อ 212

ผู้ประสานงาน ศน.สุกัญญา มาซ่านี โทร. 089-4180088